

Số: 08 /TB-HĐND

Bình An, ngày 17 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp trước của HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Căn cứ kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 08/5/2024 của Thường trực HĐND phường Bình An về việc giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp trước của HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

#### **Thành phần tham dự:**

Thành viên đoàn giám sát, gồm: Bà Trần Thị Thuỳ Trang – chủ tịch HĐND-Trưởng đoàn giám sát; Bà Bùi Dương Ân – PCT HĐND- Phó trưởng đoàn, cùng các ông, bà là tổ trưởng tổ ĐB, trưởng BDH khu phố là thành viên.

#### **Mời tham gia đoàn giám sát:**

Bà Vũ Thị Hiền- Q. Chủ tịch UBND cùng các cán bộ phụ trách chuyên môn, bà Vũ Thị Nhung – PCT MTTQ - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

#### **Đơn vị chịu sự giám sát: UBND phường.**

Sau khi nghiên cứu báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND phường và tiến hành tham gia khảo sát thực tế, qua ý kiến phát biểu của các thành viên dự giám sát, Bà Trần Thị Thuỳ Trang, thay mặt đoàn giám sát có ý kiến kết luận như sau:

#### **I. Những mặt làm được**

Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 - HĐND phường khóa XII của UB.MTTQVN và Thường trực HĐND phường có 23 ý kiến, kiến nghị với 396 lượt cử tri trong đó có 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xem xét, giải quyết của UBND phường trên các lĩnh vực môi trường, hệ thống thoát nước, ngập úng, an toàn giao thông và an ninh trật tự; 13 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đã được Thường trực HĐND phường chuyển Thường HĐND thành phố tổng hợp

Nhìn chung, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu giải quyết theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, UBND kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoặc hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định.

UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, công chức chuyên môn liên quan tiếp thu, xem xét, tham mưu giải quyết theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực đối với các ý kiến cụ thể đã được UBND phường tiếp thu, giải quyết và có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri 10/10 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100 % (thể hiện qua báo cáo của UBND phường về



kết quả và trả lời ý kiến cử tri tại văn bản số 241/BC-UBND ngày 29/11/2023 và văn bản số 78/UBND ngày 01/3/2024 của UBND phường).

## **II. Tồn tại, hạn chế**

Qua giám sát Thường trực HĐND phường nhận thấy UBND phường đã tích cực giải quyết những vấn đề cử tri ý kiến. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND phường xem xét, quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri đoàn giám sát nhận thấy còn một vài nội dung mà UBND phường cần tiếp tục quan tâm, theo dõi, đôn đốc giải quyết trong thời gian tới, cụ thể:

Một vài ý kiến của cử tri vượt thẩm quyền xử lý của cấp phường nên phải chờ cấp trên giải quyết, từ đó ảnh hưởng đến kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (kiểm tra pháp lý việc kinh doanh bãi xe, kiểm tra xe quá tải, xe tải)

Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội liên quan đến nguồn lực đầu tư cần xem xét tính cấp thiết của từng kiến nghị cụ thể để sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí nguồn lực để thực hiện.

## **III. Đề xuất, kiến Nghị**

### **+ Đối với UBND phường:**

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật nhằm tác động trực tiếp đến người dân để người dân nắm bắt và chấp hành.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

UBND phường tiếp tục phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và Ban điều hành các khu phố, Tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp giảm đàn tiến tới ngừng hoạt động chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh môi trường.

### **+ Đối với các Ban và đại biểu HĐND phường**

- Tăng cường trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm. Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND phường để kịp thời báo cáo, phản ánh đến tổ đại biểu HĐND, thường trực HĐND.

Trên đây là thông báo kết quả giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND phường thông báo đến đơn vị được giám sát biết để chỉ đạo và thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- TT. HĐND thành phố;
- TT. Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các ban ngành có liên quan;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thuỳ Trang**